

Số: **9213**/BKHDĐT - KTCNDV

Hà Nội, ngày **08** tháng 11 năm 2024

V/v ý kiến đối với đề nghị cho phép đầu tư mở rộng đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119-1120 trong giai đoạn 1 Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được Phiếu chuyển văn bản số 2737/PC-VPCP ngày 18/10/2024 của Văn phòng Chính phủ chuyển văn bản số 196/TTr-UBND ngày 10/10/2024 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lạng Sơn, trong đó có kiến nghị bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách Trung ương (NSTW) để triển khai thực hiện mở rộng đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa thuộc cấp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) tại Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh (Đề án). Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tỉnh Lạng Sơn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 865/QĐ-TTg ngày 17/8/2024, trong đó giao UBND tỉnh Lạng Sơn có trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng quy định; chủ trì trong chỉ đạo triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ thực hiện Đề án cửa khẩu thông minh; có trách nhiệm huy động nguồn lực xã hội hóa và yêu cầu các doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước xây dựng cửa khẩu thông minh đảm bảo đồng bộ, đáp ứng mục tiêu đề ra. Do đó, việc ưu tiên, tập trung nguồn lực đầu tư để thực hiện Đề án là cần thiết. Tuy nhiên, đối với các nhiệm vụ, dự án đầu tư cụ thể, đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn rà soát, đảm bảo phù hợp với mục tiêu, tiến độ, phạm vi, quy mô,... đã được phê duyệt tại Đề án.

2. Về kinh phí triển khai thực hiện Đề án

Tại mục V Điều 1 Quyết định số 865/QĐ-TTg nêu rõ “Kinh phí thực hiện Đề án từ các nguồn: ngân sách nhà nước (ngân sách địa phương, ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, đầu tư công), kết hợp lồng ghép nguồn vốn của các chương trình, đề án đã được phê duyệt và huy động các nguồn kinh phí xã hội hóa, nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định”. Như vậy, Quyết định số 865/QĐ-TTg không phê duyệt tổng kinh phí thực hiện

Đề án, danh mục dự án, cơ cấu nguồn vốn đối với từng dự án, tiến độ triển khai. Do đó, để triển khai Đề án, đề nghị Tỉnh chủ động xây dựng danh mục dự án cụ thể, xác định rõ mức vốn, nguồn vốn, tiến độ thực hiện theo các quy định hiện hành liên quan, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Đối với đề xuất hỗ trợ từ nguồn dự phòng, tăng thu, tiết kiệm chi NSTW năm 2024: Hiện nay, nguồn tăng thu, tiết kiệm chi NSTW năm 2024 chưa được xác định nên chưa có cơ sở xem xét đề xuất. Đối với nguồn dự phòng NSTW năm 2024, đề nghị Tỉnh rà soát các điều kiện về sử dụng dự phòng NSTW tại Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành để triển khai thực hiện theo đúng quy định.

- Đối với đề xuất hỗ trợ từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030: Đề nghị Tỉnh thực hiện theo Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 08/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và văn bản số 6555/BKHĐT-TH ngày 16/8/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các bộ, cơ quan trung ương, địa phương về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

- Đối với đề xuất vốn hỗ trợ “năm ngoài tổng số vốn phân bổ cho tỉnh theo nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ giai đoạn 2026 - 2030”: Việc bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn cho các bộ, cơ quan trung ương, địa phương thực hiện theo các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước tại Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (trong đó không có quy định về phân bổ vốn ngoài số vốn cân đối cho bộ, cơ quan trung ương, địa phương). Do vậy, đề nghị Tỉnh làm rõ cơ sở đề xuất bố trí vốn ngoài số vốn phân bổ trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 để thực hiện Đề án.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Quý Ủy ban biết, thực hiện. /

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- VPCP (để p/h)
- Các Vụ: THKTQD, KTĐP&LT;
- Lưu: VT, KTCNDV (H<sub>2</sub>)

**KT. BỘ TRƯỞNG  
THỨ TRƯỞNG**



**Đỗ Thành Trung**